



ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน  
ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  
ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ตามประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นั้น

บัดนี้ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดังนี้

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

นางสาวกมลลักษณ์ บุตรสมศรี

สำรอง

นางสาวขวัญชนก ถินประสาท

ลำดับที่ ๑

นางสาวธวัลรัตน์ ทศพงศ์ทวีกิจ

ลำดับที่ ๒

นางสาวคิมนตรา สีมาจันทร์

ลำดับที่ ๓

นางสาวสุทธิตา อินม่วงไทย

ลำดับที่ ๔

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยให้นำเอกสารประกอบการจัดจ้างดังรายการตามเอกสารแนบมาด้วย และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยหากมิได้มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะพิจารณาผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสำรองลำดับต่อไป โดยรายชื่อสำรองจะขึ้นบัญชีไว้ ๗ เดือน นับแต่วันที่ประกาศ หรือจนกว่าจะยกเลิกการขึ้นบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวรุจิรา แสงจันทร์)

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เอกสารประกอบการรายงานตัวของผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน  
ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

- ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓ ชุด
- ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ชุด
- ๓) สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา จำนวน ๒ ชุด
- ๔) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๒ ชุด
- ๕) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เฉพาะธนาคารกรุงไทยเท่านั้น จำนวน ๒ ชุด

ทั้งนี้ ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารข้างต้น